

การลงทุนประกอบธุรกิจสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอียิปต์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นมากอุตสาหกรรมหนึ่งของอียิปต์ เนื่องจากมีนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้อียิปต์เป็นฐานการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่งออกไปยังประเทศที่สาม จนทำให้อียิปต์เป็นผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา ด้วยมูลค่าส่งออกราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ด้าย ผ้าฝ้าย และพรม ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อียิปต์สามารถดึงดูดการลงทุนในธุรกิจสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้แก่

- **ความพร้อมของอุตสาหกรรมต้นน้ำ** เนื่องจากอียิปต์มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกฝ้ายคุณภาพสูง ซึ่งเส้นใยฝ้ายมีความยาวเป็นพิเศษ (Extra Long Staple Cotton) และมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้อียิปต์เป็นผู้ผลิตฝ้ายคุณภาพที่มีชื่อเสียงของโลก มีปริมาณการผลิตราว 800,000 ตันต่อปี หรือประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณผลผลิตฝ้ายคุณภาพของโลก อีกทั้งมีโรงงานปั่นเส้นด้ายฝ้ายจำนวนมาก มีกำลังการผลิตด้ายปั่นฝ้ายราว 200,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐบาลอียิปต์

- **มีแรงงานจำนวนมากและค่าแรงยังอยู่ในระดับต่ำ** คือ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในมณฑลทางฝั่งตะวันตกของจีน (เสฉวน) ทำให้อียิปต์มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- **ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศ** ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทวีปยุโรป และตะวันออกกลาง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา

- **อียิปต์จัดตั้ง Qualifying Industrial Zones (QIZ)** ซึ่งสินค้าที่ผลิตในเขตอุตสาหกรรมนี้จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเมื่อส่งไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11.7 และต้องใช้วัตถุดิบนำเข้าจากอิสราเอลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11.7 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอล ทั้งนี้ พบว่าประมาณร้อยละ 80 ของธุรกิจที่ลงทุนใน QIZ เป็นธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทำให้ QIZ มีบทบาทอย่างสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของอียิปต์ในการส่งออกไปสหรัฐฯ (ผู้นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของโลก) ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพการแข่งขันที่รุนแรงจากจีน และอินเดีย ทั้งนี้ ในปี 2549 อียิปต์มีมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปสหรัฐฯ 818.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 จากปี 2548

- **รัฐบาลอียิปต์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน** ด้วยการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก มีจำนวน 10 เขต อาทิ Alexandria Public Free Zone บริเวณเมือง Alexandria และ Nasr City Public Free Zone บริเวณกรุง Cairo แต่ละเขตมีสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเขตปลอดอากรจะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีการผลิตเพื่อส่งออกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนเองได้ทั้งหมด และสามารถโอนผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนกลับประเทศของตนได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าลงทุนของโครงการนั้น ๆ

ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ

เมษายน 2550